

CHOWเร่งปิดดีลพันธมิตร รุกเปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์

พื้นที่ - “เซาเวร์ สตีล อินดัสทรี” รุกหนักเดินหน้าเจรจา
พันธมิตรใหม่ ลุยพลังงานทดแทนเต็มสูบ ล่าสุดบิลด์
ฟ้าเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ประเทศญี่ปุ่นแล้ว จ่อรับรูรายได้เข้าใน
ไตรมาส 4/2557 นี้ → ยันต่ออีก 30

8.05 บาท
+ 0.25 บาท
+ 3.21 %
71.09 ลอ.

CHOW
Chow Steel Industries Public Company Limited

CHOW

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น

▶ ที่มา : บลิวส์

13 OCT NOV DEC 14 FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEP OCT NOV

อนาวิต จิรธรรมศิริ

CHOW

(ต่อจากหน้า 31)

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาเวร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรเพื่อลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเพิ่ม หลังจากที่ได้มีการเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกของคนไทยในจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาด 4.019 เมกะวัตต์ และเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเฟสแรกจำนวน 18 เมกะวัตต์ ของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและลงทุนผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาโครงการ, การก่อสร้าง และการบริหารโครงการ ซึ่งโครงการนี้ได้รับใบอนุญาตขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่การไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น ที่ราคา 40 เยนต่อหน่วยเป็นเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ซึ่ง CHOW ยังคงมีนโยบายลงทุนต่อ

เนื่องในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกหลายโครงการต่อจากนี้

● ลุยลงทุนโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง

“เราพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในตลาดญี่ปุ่นอย่างเต็มตัว หลังจากพบว่ายังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากโครงการพลังงานทดแทนอีกมากกว่า 29,000 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี โดยขณะนี้ได้ก่อตั้งสำนักงานในประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การขยายธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัว” นายอนาวิตกล่าว

ขณะที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศญี่ปุ่นใน 3 รูปแบบ คือลงทุนด้วยตัวเองผ่านบริษัทย่อย โดยเริ่มเฟสแรกที่มีขนาด 18 เมกะวัตต์ดังกล่าว ส่วนรูปแบบที่ 2 พัฒนาโครงการเพื่อขายให้กับพันธมิตร ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาโครงการแรกขนาด 23 เมกะวัตต์ ให้กับบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO ผ่านบริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด หรือ PSCL และรูปแบบที่ 3 ร่วมลงทุนกับพันธมิตร โดยล่าสุดได้ลงนาม

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระยะแรก 2 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 33 เมกะวัตต์ และหลังจากนี้จะเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องพร้อมกันทั้ง 3 รูปแบบ ซึ่งจะเห็นความคืบหน้าในไม่ช้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาเวร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวอีกว่าการมุ่งลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ก็เพื่อสานต่อพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ซึ่งสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัท เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าของธุรกิจและเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจนี้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2557 เป็นต้นไป